

## อีกก้าว...ก้าวหนึ่งของกองทัพเรือ



นาวาเอก วิพันธุ์ ชมะโชติ

นายทหารฝ่ายเทคนิค กรมอุทกหารเรือ

มีคนกล่าวว่า... **“เมื่ออาคารสูงสร้างเสร็จ นักร้านก็จะหมดความหมาย เช่นเดียวกับฐานรากของตึกระฟ้าซึ่งจะถูกความงดงามของการตกแต่งบดบังจนมองไม่เห็น”**

น้อยคนนักที่จะหวนรำลึกถึงจุดเริ่มต้น และการก่อกำเนิดของสรรพสิ่งเหล่านั้น หลังจาก  
ที่เห็นเป็นรูปร่างแข็งแกร่งสง่างาม และได้นำไปใช้ประโยชน์สมดังเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้

แต่สำหรับเรือรบลำหนึ่ง จุดเริ่มต้นและความเพียรพยายามของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างเรือลำนี้ นับเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การศึกษาจดจำเป็นอย่างยิ่ง เรือลำนั้นก็คือ ต.991 เรือรบแห่งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

ย้อนหลังไปในอดีต นับตั้งแต่ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป เมื่อ พ.ศ.2503 และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชมกิจการของอู่เรือลือเลื่องนาฟท์ จนเป็นที่มาของการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งตามแนวพระราชดำริ ชุดเรือ ต.91 ของกองทัพเรือ

ในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกประตู่หลายคนในปัจจุบันยังคงอยู่ในวัยที่แตกต่างกัน บ้างยังอยู่ในช่วงเจริญวัย บ้างยังอยู่ในช่วงของการศึกษาเล่าเรียน คงมีเพียงสิ่งเดียวที่เสมอเหมือนกันก็คือ ทุกคนต่างไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่า เมื่อวันเวลาผ่านไป ตนเองจะได้เติบโตขึ้นและก้าวเข้ามาเป็นทหารเรือ และมีโอกาสได้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่ง นั่นคือการมีส่วนร่วมในโครงการสร้างเรือ ซึ่งเป็นเสมือนการเดินทางตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน อันได้แก่ โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หรือ เรือ ต.991 นั้นเอง

กองทัพเรือได้เว้นว่างจากการต่อเรือประเภทนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้บังคับหมู่เรืออารักขาซึ่งเข้าเฝ้าฯ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2545 มีความตอนหนึ่งว่า

**“เรือรบขนาดใหญ่มีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง กองทัพเรือจึงควรใช้เรือ ที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เอง ซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.91 ได้แล้ว ควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติม”** รวมถึงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2546 ที่ทรงกล่าวถึง **“เศรษฐกิจพอเพียง”** ว่า **“แม้จะเป็นกองทัพก็ต้องพอเพียง แต่กองทัพทำอะไรพอเพียงเออะแยะ ทำโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยแล้ว ก็ที่สมควรที่จะทำแล้ว ก็ทำได้ ถ้าเรือทหารเรือ เรือ ต.91 นั้น เศรษฐกิจพอเพียง”** กองทัพเรือจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งจัดทำโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหมายมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

เรือ ต.991 นับเป็นเรือรบแห่งพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมพระราชวินิจฉัย และพระราชทานคำแนะนำให้แก่กองทัพเรือหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขท้องเรือส่วนท้าย จากรูปทรงแบนราบให้มีความโค้งมน ทำให้เรือมีความเร็วเพิ่มขึ้น ซึ่งความเป็นไปดังกล่าวถูกพิสูจน์ให้เห็นจากการทดลองความเร็ว โดยเรือ ต.991 สามารถทำความเร็วได้ถึง 29.5 นอต จากที่ตั้งเป้าไว้ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 27 นอต

เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ กองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือ ณ อุทการเรือธนบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงประกอบพิธีปล่อยเรือ ต.991 ลงน้ำ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อทหารเรือทั้งมวลอย่างหาที่สุดมิได้

แม้จะแตกต่างกันด้วยบทบาทและภาระหน้าที่ แต่สิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรือ ต.991 ได้รับเสมอเหมือนกัน ก็คือ โอกาสอันหาได้ยากยิ่ง ในการเรียนรู้ตลอดจนได้รับ

ประสบการณ์จากการทำงานบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้สัมผัสด้วยตนเองว่าความยิ่งใหญ่ของการสร้างเรือ มิได้อยู่ที่ขนาดและประเภทของเรือ หากแต่อยู่ที่การได้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน อีกทั้งยังได้ประจักษ์ในบทเรียนที่ว่า “ความคิดเห็นอันแตกต่างย่อมนำไปสู่เหตุผลในการทำงานมากขึ้น”

หรือ แม้แต่ในระดับผู้บังคับบัญชาก็ได้ตระหนักชัดว่า..

**ปัญหา คือ สิ่งที่ทำให้ผู้บริหารเข้มแข็ง**

**สถานการณ์ ทำให้รู้จักแก้ไข**

**การตัดสินใจ ทำให้รู้ผิดถูก**

**และความคิดรอบคอบ ทำให้ผู้บริหารเป็นเลิศทางปัญญา**



โครงการสร้างเรือ ต.991 ทำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้มีโอกาสเรียนรู้ความจริงที่หัวใจของการทำงานให้สำเร็จ มิใช่อยู่ที่การสร้างคนในองค์กร ให้มีความรอบรู้เชี่ยวชาญในการทำงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากยังต้องรวมถึงการเสริมสร้างให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกันอย่างแท้จริง

เรือ ต.991 ผลพวงแห่งความสำเร็จที่มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นเสมือนกระดุกูม มีหัวใจของชาวไทยทุกคนเชื่อมประสานเสมือนดังแผ่นเหล็กตัวเรือ และมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนระบบขับเคลื่อน เรือลำนี้พร้อมแล้วที่จะแล่นฝ่ากระแสโลกาภิวัตน์อันเชี่ยวกราก เพื่อเป็นก้าวหนึ่งในการจุดประกายความคิดให้คนไทยทุกคนปรับเปลี่ยนจิตสำนึก และวิถีการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาอันเป็นเสมือนความรักที่พ่อของแผ่นดินมอบให้แก่ประชาชนของพระองค์

บัดนี้ งานสร้างเรือ ต.991 ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการหลอมรวมจิตวิญญาณงานช่าง และภูมิปัญญาด้านการต่อเรือของทหารเรือไทยได้ลุล่วงมาจนถึงจุดหมายปลายทางคงเหลือไว้ เพียงภาพแห่งความหลังและความทรงจำ ซึ่งกำลังจะกลายเป็นบริบทหนึ่งของประวัติศาสตร์ ที่จะดำรงคงอยู่คู่กับกองทัพเรือและพสกนิกรชาวไทยตลอดไป